



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 18 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,473 ราย ผู้ป่วยสะสม 113,555 ราย หายป่วยแล้ว 69,918 ราย รักษาอยู่ในรพ. 42,988 ราย อาการหนัก 1,150 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 384 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย เสียชีวิตสะสม 649 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 164,861,843 ราย เสียชีวิต 3,417,177 ราย รักษาหายแล้ว 143,699,818 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ **สิงคโปร์** พบสายพันธุ์อินเดียระบาด **สเปน** ฉีดวัคซีนให้ประชาชนอายุต่ำกว่า 50 ปี เริ่มมี.ย. นี้ **ไต้หวัน** เร่งจัดหาวัคซีนโควิดเพื่อรับมือการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่ถึง 1% ของประชากร **ตุรกี** คุมการแพร่ระบาดได้เป็นผลจากการล็อกดาวน์ 17 วัน **อินเดีย** ส่งมอบยาต้านโควิด 19 ที่พัฒนาเองชุดแรก **คณะนักวิทยาศาสตร์** ประสบความสำเร็จการวิจัยยาต้านไวรัสก่อโรคโควิด 19 สามารถลดปริมาณไวรัสในปอดของสัตว์ทดลองได้ถึงร้อยละ 99.9 ทั่วโลกแล้วฉีดวัคซีนแล้ว 1,459 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 40.55 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 2.264 ล้านโดส

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การแพร่ระบาดในเรือนจำและทัณฑสถาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv, ช่อง 7

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผย 10 มาตรการควบคุมโรคโควิดในเรือนจำ ส่วนเรือนจำ จ.เชียงใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในประเทศ กรมราชทัณฑ์ได้ออกกฎใหม่ โดยเฉพาะการให้นักโทษใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้ตอนนอน ซึ่งอุดรธานีก็ใช้มาตรการนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด

-นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ผู้ต้องขังที่พบเชื้อกว่า 10,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการ เรือนจำได้แยกออกจากผู้ต้องขังที่ไม่พบเชื้อแล้ว และเตรียมจัดซื้อยาฟ้าวิราเวียร์ 150,000 เม็ด จากองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมารักษาผู้ต้องขังกลุ่มสีเขียว ระหว่างนี้ให้ต้มน้ำขิง จัดหาฟ้าทะลายโจร ใช้ควบคุมอาการ ส่วนผู้ต้องขังกลุ่มสีแดงจะส่งไปรพ.สนามของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ

-นพ.วีระกิตติ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวผ่านรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดทั่ว กทม.และปริมณฑลในต้นเดือน พ.ค. กรมฯ ได้ตรวจเชิงรุก 100% ใน 4 เรือนจำพื้นที่ กทม. 2 หมื่นคน ทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สันนิษฐานว่าเกิดจากระยะพักตัวของโควิดนานขึ้นทำให้ตรวจพบในการกักตัว 21 วัน ประกอบกับมีผู้ต้องขังในเรือนจำออกไปภายนอก ขณะนี้จึงให้ญาติเข้าเยี่ยม งดให้ผู้ต้องขังออกไปทำงานข้างนอก และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมภายในเรือนจำ ขณะเดียวกันได้แจ้งศาลยุติธรรมให้ชะลอการพิจารณาคดีใน และอาจใช้การ Zoom หรือคอนเฟอเรนซ์ไปก่อนในรายที่มาจากแดนติดเชื้อ เชื่อว่าสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ แต่ยังมีปัญหาในส่วนผู้ต้องขังรายใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะนำไปแยกกักในส่วนใด

นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ แถลงว่า มีผู้ต้องขังติดเชื้ออยู่ระหว่างการรักษา 11,670 ราย จากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 13 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,408 ราย

ว่าที่ ร.ต.ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า รมว.ยุติธรรม ได้ขออนุมัติงบประมาณ 411,653,300 บาท เพื่อนำมาจัดซื้อยาฟ้าวิราเวียร์และยาฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดและรักษาอาการผู้ต้องขังเบื้องต้น.

2.การรักษาโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, workpointtoday, thebangkokinsight, thaiPBS, innnews, nationtv, tnnthailand)

-กรมบัญชีกลาง สปสช. และสำนักงานประกันสังคม กำหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งในสถานพยาบาลของราชการและเอกชน 1.การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สธ. กำหนด สปสช.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งในสถานพยาบาลของราชการและเอกชน 2.ครม.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด 19 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนได้ทุกแห่งและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยสถานพยาบาลเอกชนจะส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาที่ สปสช. ก่อนส่งไปกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลของเอกชนโดยตรงต่อไป ทั้งนี้ สปสช.จะประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายกับรพ.เอกชนทั่วประเทศ 19 พ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, จส.100

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุ ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สถานพยาบาลต้องให้การรักษาทันทีห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขการให้บริการ ย้ำรพ.เอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่าปฏิเสธการรักษา หรือเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยหรือญาติ จะเอาผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.การ Walk in รั้ววัดจีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, mcot, innnews, newtv, nationtv, pptvhd36, topnews, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยว่า การฉีดแบบวอล์กอินเป็นการฉีดหลังจากที่ผู้นัดหมายในระบบไม่มา ซึ่งจำนวนแต่ละวันขึ้นกับการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์ฉีด ถ้าวันนั้นไม่มีว่างสามารถนัดเพื่อมาฉีดวันต่อไปได้ ยืนยันว่าการทำงานระหว่าง ศบค.กับสธ.ไม่มีความขัดแย้งกัน เรื่องของวัดจีนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ หากมีแนวทางที่ดีสามารถเสนอได้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวที่ จ.นนทบุรี ว่า ไม่อยากให้ใช้รูปแบบวอล์กอินเพราะหากประชาชนไปพร้อมกันที่จุดเดียวจะเกิดความชุลมุนได้ จึงอยากให้ปรับรูปแบบใหม่ เช่น ไปลงทะเบียน ณ จุดที่ตั้ง แต่ตอนนี้ให้ยึดระบบหมอบพร้อม โดยคนที่ลงทะเบียนหมอบพร้อมและกลุ่มเสี่ยงได้ฉีดก่อน และให้หน่วยงานไปปรับปรุงไม่ให้หมอบพร้อมเกิดปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ นอกจากนี้ ยังกำชับเรื่องการให้ข้อมูลวัดจีนวอล์กอินว่าให้ฟังจากศบค.แห่งเดียว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/รพ.จุฬาภรณ์ ชี้แจงการฉีดวัดจีนโควิด 19 สำหรับผู้ walk-in ต้องลงทะเบียนให้สมบูรณ์เพื่อให้ได้ QR code แล้วรอเรียกเข้ารับการฉีดวัดจีนต่อท้ายในแต่ละช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงเมื่อมีคิวว่าง ซึ่งจะไม่เกิน 10 คนในครึ่งชั่วโมงหรือไม่มีเลย

4.ประสิทธิภาพวัดจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวราญกุล อดีตนายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ อายุ 61 ปี โควิดผลตรวจ Anti-spike หลังฉีดวัดจีนซิโนแวคครบ 2 โดสแล้ว 22 วัน พบว่าภูมิต้านทานขึ้นสูงถึง 2,225 จากค่าปกติ 50 ดังนั้น เชื่อมั่นได้ว่าการฉีดวัดจีนซิโนแวคทำให้ภูมิต้านทานที่ดีขึ้น

5.เด็ก 2 เดือนเสียชีวิตจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9)

-นพ.จักรรัฐ วงศ์พิทยาอนนท์ ผอ.สำนักโรคบาติวิทยา กล่าวถึงกรณีพบผู้เสียชีวิตอายุน้อยสุด 2 เดือน ว่า เด็กมีภาวะเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด ผนังหัวใจรั่ว เมื่อติดเชื้อโควิดจึงทำให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต คาดว่าเป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัว ส่วนพ่อแม่ของเด็ก ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในรพ. ซึ่งเด็กที่มีภาวะป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดมักมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าเด็กธรรมดา

6.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, tnnthailand

-กรมควบคุมโรค ตรวจสอบกรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่า ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัดจีนโควิด 19 เกือบ 100 คนแล้ว แต่ไม่มีใครลงข่าวเพราะถูกรัฐบาลสั่งให้ปิดข่าว โดยได้รับการยืนยันจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากวัดจีนโควิด 19 กรณีผู้เสียชีวิตหลังจากฉีดวัดจีนโควิด 19 ส่วนมากจะมีโรคประจำตัวอยู่เดิม การฉีดวัดจีนเป็นเพียงเหตุการณ์ร่วม โดยข้อมูลถึง 13 พ.ค. 2564 มีเพียง 10.81% ที่เกิดผลข้างเคียงหลังฉีด ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนข่าวปลอมเรื่องมีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัดจีนโควิด 19 เกือบ 100 คน และวัดจีนทางเลือกต้องจ่ายแพงกว่า 2,000 บาท เพราะต้องเสียภาษี 2 ครั้ง 14%

7.การขอรับวัคซีนของหน่วยงาน/องค์กร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36, sanook

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงการกระจายวัคซีนโควิด 19 ว่า แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คนที่ลงทะเบียนผ่านหมอบพร้อม คนที่ลงทะเบียนผ่านรพ. และกลุ่มองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ทำหนังสือถึงกรมควบคุมโรคเพื่อขอรับวัคซีน ทั้งขอฉีดที่สถานบริการและจัดสถานที่และบุคลากรฉีดเอง เช่น ก.คมนาคม ใช้สถานีกกลางบางซื่อฉีดบุคลากรขนส่งสาธารณะ หรือกองทัพที่มีพื้นที่และหน่วยพยาบาลดำเนินการฉีดเอง หรือสำนักงานประกันสังคมที่จัดฉีดให้ผู้ประกันตน เป็นต้น เมื่อฉีดแล้วจะตัดบัญชีจากจังหวัดต้นทาง

8.คลัสเตอร์แคมป์หลักสี่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, topnews

-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เรียกคนงานที่เกี่ยวข้องกับไซต์งานย่านศูนย์ราชการ ตั้งแต่ 30 เม.ย. มากักตัว ตรวจค้นหาเชื้อโควิด 19 และสอบสวนไทม์ไลน์ ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ หลังพบคนงานของบริษัท 2 คนที่รับการตรวจหาเชื้อวันนี้ (18 พ.ค.) ซึ่งไม่ได้พักอาศัยในแคมป์คนงาน มีผลติดเชื้อโควิด 19 ได้ประสานรพ.แรงงาน ให้รพ.รับตัวเข้ารับการรักษาแล้ว หากแรงงานในแคมป์ยังไม่ได้รับการตรวจและสอบสวนไทม์ไลน์คนสัมผัสใกล้ชิด อาจจะเป็นคลัสเตอร์ที่รุนแรงกว่าตลาดกลางกุ้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการค้นหาผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานก่อสร้าง หลักสี่ วันที่ 16 พ.ค. ตรวจ 1,667 ราย พบติดเชื้อ 1,107 ราย คิดเป็น 66.41% ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 586 ราย โดยพื้นที่ กทม.มี 29 คลัสเตอร์ ใน 19 เขตที่ต้องเฝ้าระวัง

9. คลัสเตอร์โรงงานกุนเชียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, nationtv.

-คลัสเตอร์โรงงานกุนเชียงโคราชมีการติดเชื้อ 3 วง วง 1 ติดเชื้อ 31 ราย วง 2 ติดเชื้อ 6 ราย และวง 3 ติดเชื้อ 1 ราย รวม 38 ราย ทั้งนี้ ลูกจ้างและผู้ที่มีหม้อไอน์เกี่ยวข้องกับต้องผ่านการตรวจเชื้อ 3 ครั้ง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด

10. ชาวไทยชาติพันธุ์ม้งติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด

-พบผู้ป่วยจากหมู่บ้านชาวไทยชาติพันธุ์ม้งบนแนวเขาถนนธงชัย เชื่อมต่อ อ.พพระ จ.ตาก เข้ารับการรักษาดูที่รพ.วังเจ้า ติดเชื้อโควิด 19 และส่งมารักษาต่อที่หอผู้ป่วยโควิด รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อากาศค่อนข้างหนัก ตรวจผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงและตรวจเชิงรุกทั้งหมู่บ้าน พบผู้ป่วยเพิ่ม 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน สักปิดหมุดที่ 5 บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ตั้งแต่ 17-29 พ.ค.

11. อสม. เสียชีวิตจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เจ้าหน้าที่ อสม. บางดินเป็ด อายุ 52 ปี เป็นผู้ป่วยโควิด 19 ที่เสียชีวิตรายที่ 6 ของ จ.ฉะเชิงเทรา ภรรยาระบุผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือ ความดันและเบาหวาน ทำอาชีพขับวินจักรยานยนต์ภายในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ไม่ทราบว่าติดเชื้อจากที่ใด ด้าน นางสกวรัตน์ เจริญวัฒนะ ผอ.รพ.สต. บางดินเป็ด เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตเป็น อสม. วันที่ 11 พ.ค. ได้ร่วมกับอสม. คนอื่นๆ ลงพื้นที่รณรงค์และสำรวจความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะสอบสวนโรคเพิ่มเติม เนื่องจากผู้เสียชีวิตไม่เคยออกไปนอกชุมชน จึงอาจมีคนที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต และเชิญชวนประชาชนทั้งหมู่บ้านมาตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยด่วน

12. การจัดตั้งรพ. บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ NBT

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.บุษราคัม แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า การสร้างรพ.บุษราคัมต้องการให้เป็นรพ.ที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ ใช้งบประมาณ 13 ล้านบาทเศษ ไม่ใช่ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ หากเป็นรพ.สนาม จะเป็นการสังเกตอาการ และหากอาการหนักจะส่งต่อรพ. แต่รพ.บุษราคัมมีศักยภาพดูแลครบวงจร ขณะนี้ได้ให้กองกฎหมาย สป.สธ. พิจารณาว่าจะดำเนินการกับข่าวปลอมอย่างไร

ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ รพ.สนามทั่วไปจะดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว แต่รพ.บุษราคัมตั้งแต่สีเขียวและสีเหลือง เปิดให้บริการแล้ว 1,092 เตียง สามารถขยายได้ถึง 5,000 เตียง มีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตดูแลจิตใจ ผ่อนคลายความเครียด ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกายและจิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ตรวจสอบพบมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียแชร์ข้อมูลเรื่องงบประมาณจัดทำรพ.บุษราคัม พร้อมกับตัดต่อภาพประกอบ ระบุว่าใช้งบประมาณ 239,280,000 บาท รองรับได้ 1,092 เตียง ตกเตียงละ 220,000 บาท นำไปเปรียบเทียบกับรพ.สนามของพิมรี่พาย ที่ใช้งบประมาณ 170,000 บาท ได้ 50 เตียง ตกเตียงละ 3,400 บาท ยืนยันว่า รพ.บุษราคัมเป็นการจัดตั้งในลักษณะรพ.ถาวรที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์เครื่องมือดูแลผู้ติดเชื้ออย่างครบครัน มีระบบการดูแลความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์จากหลายจังหวัดสลับเปลี่ยนมาปฏิบัติหน้าที่ ภาพที่มีการแชร์เปรียบเทียบเป็นภาพรพ.สนามของเดิมที่ตั้งมารองรับกลุ่มเสี่ยงเพื่อสังเกตอาการ ขอให้ผู้ที่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวลบโพสต์ และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมรับทราบ ไมเช่นนั้นจะดำเนินการทางกฎหมาย

13. หนูนไทยขอรับบริจาควัคซีนซิโนฟาร์ม จากจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-ดร.ณพลเดช มณีลังกา ว่าที่ ผู้สมัคร สก. เขตสัมพันธวงศ์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลังจากตนได้ยื่นหนังสือขอวัคซีนถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ผ่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้รับคำแนะนำให้ประเทศไทยทำจดหมายขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากจีน 1 ล้านโดส จึงขอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เร่งทำหนังสือขอวัคซีนถึงรัฐบาลจีน โดยเป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชน

14. ผู้กักตัวกระโดดตึกเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ sanook

-ชายใช้เก้าอี้ในห้องพักทาบกระจกหน้าต่างของสถานที่กักตัว ซอยเพชรบุรี 31 ก่อนกระโดดลงมาเสียชีวิต เบื้องต้น ทราบว่าเป็นชายไทย อายุ 38 ปี เพิ่งเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ สาเหตุคาดว่ามาจากความเครียดส่วนตัว

15. กักตัวบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, nationtv

-พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตรายที่ 2 หลังเข้ารับการรักษาโรคอื่นที่รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทำให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ต้องกักตัว 67 ราย รวมทั้งปิดหอผู้ป่วย ห้ามเคลื่อนย้ายเข้าออก และต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงญาติคนใกล้ชิดอีกจำนวนมาก

16. ผลข้างเคียงจากวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36, sanook

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก เผยผลการศึกษาค้นคว้าวัคซีนแอสตราเซนเนกาในคนวัยทำงานและคนอายุน้อยกว่า 30 ปี พบว่าหลังฉีดวัคซีนจะมีไข้ ไม่สบายตัว ปวดเมื่อยตัวเหมือนไข้หวัดใหญ่ มากกว่าคนสูงวัย ซึ่ง

ประเด็นข่าว

เป็นอาการปกติที่พบได้ หลังฉีดวัคซีนให้กินยาพาราเซตามอลได้เลย นอกจากนี้ อาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด ซึ่งอาการทั้งหมดเป็นชั่วคราว จากการศึกษาพบอีกว่า ผู้ที่มีอายุน้อยและมีปฏิกิริยาต่อวัคซีนมากจะมีภูมิคุ้มกันที่สูง จึงไม่แปลกผู้หญิงมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าผู้ชาย ผู้ที่มีอายุน้อยจะมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าผู้ที่มีอายุมากหรือผู้สูงอายุ

17.มาตรการควบคุมโควิดไม่เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน

-ดร.สันต์ ศรีอรุณศรี อธิการบดีพิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิติ ระบุ ผิดหวังที่รัฐบาลเลือกผ่อนคลายนโยบายที่จะคุมเข้มขึ้น สถานการณ์การระบาดของโควิดในกรุงเทพฯ กำลังเข้าสู่จุดที่เรียกว่า “%5 Trap” ถ้ายิ่งเพิ่ม 5% ไปเรื่อยๆ สถานการณ์จะหนักมากแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.บุญ วานานิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี แอสท์แคร์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อในประเทศขณะนี้ยังต่ำกว่าความเป็นจริง 4 เท่า คาดว่า ระบบสาธารณสุขไทยจะเข้าขั้นวิกฤติในอีก 2 สัปดาห์หน้า ทำให้ระบบสาธารณสุขรับไม่ไหว คนเข้ารับ. 3 เท่า ใช้ห้องไอซียู 2 เท่า

18.คนตั้งรีวิวดิจิทัล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. โพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมในความคิด การศึกษาข้อมูล และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ของชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ตนักแสดงชื่อดัง ที่เปิดเผยในโลกโซเชียลได้ว่าเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว หลังทราบจากเพื่อนบ้านว่าจนท.มีการมาตั้งโต๊ะฉีดวัคซีนที่วัดมหาไถ่ ช.ร่วมฤดี เนื่องจากแถวบ้านเป็นพื้นที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ

-สุดา ชื่นบาน อดีตนักร้องชื่อดัง วัย 76 ปี ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้ว พร้อมรีวิว่าปลอดภัยดี โดยระบุว่า ได้นัดฉีดวัคซีนวันที่ 20 มิ.ย. แต่ได้รับการติดต่อให้มาเป็นฟรีเซนเตอร์ให้กับ สธ. เชิญชวนให้คนมาฉีดวัคซีน จึงได้ฉีดวัคซีนเร็วขึ้น 1 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-จัด-ธัมมะ กาญจนไพริน ผู้ประกาศข่าว เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมเผยความรู้สึกหลังจากได้ฉีดวัคซีน และแนะนำคนไทยรีบฉีดเพื่อความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศิลปินสังกัดบมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ทயอยเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กทม. พร้อมทั้งเชิญชวนให้คนไทยฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ผู้จัดการ

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. พร้อมคณะ เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ 10,000 เม็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชนและผู้ใช้งานที่ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่เขตหลักสี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา)

-นายกฯ แถลงภายหลังประชุมครม.ผ่านระบบ Video Conference ว่า จะเร่งแก้ไขปัญหาการติดเชื้อในเรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการตรวจเชิงรุกให้ได้มากและเร็วที่สุด ตั้งรพ.สนามภายในเรือนจำเพื่อคัดแยกผู้ป่วย ส่วนพื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังตรวจเชิงรุก คัดแยกผู้ป่วยส่งตัวรักษา และระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับการบังคับใช้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด พร้อมจะใช้แนวทาง Bubble and Seal คือ การปิดกั้นการเดินทางเข้าออกของคนในสถานที่นั้นๆ เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก ส่วนการฉีดวัคซีน ที่ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ มีแผนกระจายวัคซีน 3 ช่องทาง คือ 1.ผ่านระบบหมอพร้อม สำหรับผู้สูงอายุ มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 7 ล้านคน และจะเปิดให้กลุ่มผู้อายุต่ำกว่า 60 ปีลงทะเบียนได้วันที่ 31 พ.ค.นี้ 2.ลงทะเบียนที่จุดบริการ Onsite Registration ในกรณีที่มิวัคซีนสนับสนุนเพียงพอ ณ จุดบริการนั้น ซึ่งจะจัดเตรียมระบบในช่องทางนี้ให้เกิดความพร้อมมากที่สุดในการจัดสรร 3.ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ กลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษ หรือมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานด้านการบิน ครู อาจารย์ ผู้ขับขีรถยนต์ และจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้ จะระดมฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ ให้ได้อย่างน้อย 5 ล้านคน หรือ 70% ของประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายในเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้ ผ่านรพ.หลัก และจุดบริการเสริม 25 จุดทั่ว กทม. ยืนยันว่ามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพียงพอ และจะเริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศในต้นเดือน มิ.ย.นี้อย่างแน่นอน สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและมาตรการผ่อนคลายนโยบายที่มีผลบังคับใช้แล้ว เช่น การอนุญาตให้พื้นที่สีแดงเข้ม สามารถนั่งกินอาหารได้ แต่จำกัดจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 และเว้นระยะห่าง หากพบไม่ดำเนินการตามมาตรการจะสั่งปิดทันที นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้.ก.ลาโหมและกองทัพไทย ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศจากชายแดนอย่างเข้มงวดสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่ก.การคลังเสนอให้ออกร่าง พ.ร.ก. ให้อำนาจก.การคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ วงเงินไม่เกิน 7 แสนล้านบาท โดยมี 3 แผนงาน คือ 1.แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 โดยเป็นแผนงานด้านสาธารณสุข 3 หมื่นล้านบาท 2.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนและ

ประเด็นข่าว

ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด 19 วงเงิน 4 แสนล้านบาท และ 3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด 19 วงเงิน 2.7 แสนล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (workpointtoday, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 9)

-สธ.เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม หมายเลข 0 2792 2333 ตอบคำถามการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางไลน์/แอปฯ หมอพร้อม ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. หลังเปิดให้บริการเมื่อ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้โทรปรึกษาวันละ 10,000 สาย ได้ขยายบริการเป็น 120 คู่สาย ผู้โทรวันละ 5,000 สาย รับผิดชอบ 3,000 สาย วันที่ 19 พ.ค. ภาคเอกชนจะร่วมให้บริการเพิ่มเป็น 180 คู่สาย และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์จะสามารถให้บริการประชาชนได้วันละ 20,000 สาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 3, 9)

-รพ.สธ. กล่าวว่า วันที่ 31 พ.ค. ประชาชนทั่วไปอายุ 18 -59 ปี สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ผ่านรพ.ที่มีสิทธิรักษา, อสม., รพ.สต. และช่องทางอื่นๆ รวมทั้งการติดต่อขอรับบริการโดยตรงตามประกาศของจังหวัด โดยกรณี Walk-in เป็นการทำคู่มือในกรณีที่ผู้ฉีดหมายไว้ไม่มาตามนัด โดยวันที่ 18 พ.ค. เวลา 14.00 น. มีผู้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมแล้ว 7,089,169 ราย แบ่งเป็น กทม. 764,606 ราย และต่างจังหวัด 6,024,563 ราย ภาพรวมการฉีดวัคซีนถึงวันที่ 16 พ.ค. 2.2 ล้าน โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 1.4 ล้านโดส เข็มที่สอง 780,000 โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ช่อง 9)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการถวายวัคซีนโควิด 19 แต่พระสงฆ์ ที่รพ.สงฆ์ เริ่มในกลุ่มพระสงฆ์ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และ 7 กลุ่มโรค ที่มีประมาณ 13,000 รูป ในกทม. มีพระสงฆ์สมัครใจเข้ารับการถวายฉีด 352 รูป จะบริการถวายวัคซีนโควิด 19 เป้าหมาย 300 – 500 รูปต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติติดตามและอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับการถวายการฉีดวัคซีนที่รพ.สงฆ์ โดยวันแรกมีพระสงฆ์เข้ารับการถวายการฉีดวัคซีน 350 รูป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-รพ.สธ. เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางตัดวงจรโควิดระบาดในชุมชน ด้วยการขยายการจัดตั้งศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจในชุมชนแออัดทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นสถานที่พักพิงรอการส่งตัวเข้ารับรักษา และพักฟื้นรับการส่งตัวกลับจากรพ. ใช้ต้นแบบคลองเตยโมเดล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, thestandard, ChiangmaiNews

-กรมอนามัย ย้ำร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เครื่องครีมาตรการจำกัดคนกินในร้านไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หากพื้นที่ไม่พอให้ทำฉากกั้น ถ้าเป็นบุฟเฟต์ต้องมีพนักงานบริการตักอาหารให้ และมีระบบจองคิวเมื่อส่งกลับบ้าน พร้อมขอความร่วมมือจังหวัดสีแดงเข้มประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus และติดป้ายประกาศรับรองให้เห็นชัดเจน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus

-กรมอนามัย สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เผยวัคซีนมีความปลอดภัยสูง ประสิทธิภาพสูง และมาตรฐานสูง ระดมศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งเป้าฉีดศูนย์ละ 500 คนต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นพ.โสภณ นพ.โสภณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวถึงกรณีประชาชนถูกรพ.แจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม ว่า มีอยู่หลักพันคน ส่วนใหญ่อยู่ในกทม. เบื้องต้นสาเหตุมาจากรพ.เข้าใจผิดว่าต้องฉีดให้กับผู้ป่วยของรพ.ตัวเองเท่านั้น จึงตัดรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิของรพ.ออก ได้ทำความเข้าใจและขอให้รพ.รับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิการรักษาของรพ.ด้วย ซึ่งสมาคมรพ.เอกชน รับผิดชอบดำเนินการแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้หลุดการจองจะมีการเยียวยาโดยได้รับการฉีดวัคซีนไม่ช้าไปกว่าวันที่นัดหมายเดิม รวมถึงหากมีวัคซีนมาก่อน อาจเริ่มได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ช่อง7, tnthailand

-เพจหมอพร้อม แจ้งแบบลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่ กทม. กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดจะประสานสสจ. เพื่อดำเนินการต่อไป และเปิดเผยจำนวนการจองวัคซีนโควิด 19 มีการจองคิวฉีดวัคซีนสะสม 6,903,736 คน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 742,900 คน และต่างจังหวัด 6,160,836 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ

-เพชบุ๊คเพจไทยคู่ฟ้า ระบุ รัฐบาลตั้งเป้าให้ในพื้นที่กทม.มีประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อย่างน้อย 70% หรือประมาณ 5 ล้านคน ภายใน 2 เดือน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ควบคู่กับการเร่งฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนและติดตามผู้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการมาตรการทางสาธารณสุข 3 ด้าน เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาด 1.การค้นหาในจุดที่มีการระบาดใหญ่ ติดตามผู้สัมผัสให้อยู่ในความควบคุม รวมถึงตรวจเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นระยะ 2.มาตรการส่วนบุคคล เช่น ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ปิดสถานที่ 3.มาตรการองค์กร อาทิ ขอความร่วมมือเจ้าของแคมป์ เข้มงวด บังคับ กวดขัน และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ดีขึ้น

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100)

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจจุดฉีดวัคซีน COVID-19 นอกหน่วยบริการ ที่บึงกุ่มบางบอน ซึ่งเป็นความร่วมมือของ กทม. รพ.เครือข่าย บางปะกอก และหอการค้าไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้น ในเดือน มิ.ย.-ก.ค. กทม. จะได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก สธ. เดือนละ 2.5 ล้านโดส ซึ่งนายฯ มอบหมายให้ กทม. เร่งฉีดให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. กล่าวว่า กทม. ได้หารือแนวทางที่จะให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกคนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับ การฉีดได้อย่างทั่วถึงและแบ่งเบาภาระของแอปฯ หมอพร้อม อาจจะเป็นในรูปแบบของ web based ซึ่งจะใช้สำหรับการจองคิวฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ คาดว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเรื่องระบบดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, mcof, trjournalnews, innnews, topnews)

-ก.ศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จาก 1 มิ.ย. เป็น 14 มิ.ย. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

-รมว.คมนาคม มอบนโยบายให้เร่งฉีดวัคซีนแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านหน้าในระบบคมนาคมขนส่งทั้งหมดกว่า 2.4 หมื่นคน เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ค. ไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ค. 2564 ที่สถานีกลางบางซื่อ โดยจำนวนที่จะฉีดแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากสธ.

-นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ขอรับการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส โดยนี้มีนิคมอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัด ที่มีสถานที่พร้อมรองรับการฉีด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และปทุมธานี หากประสบความสำเร็จจะเป็นโมเดลในการจัดฉีดวัคซีนในนิคมอุตสาหกรรมของตนเอง โดยสภาอุตสาหกรรมจะหารือกับสำนักงานประกันสังคมวันที่ 19 พ.ค.นี้

-นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย หารือร่วมกับผู้ว่าฯ กทม. ติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนนอกรพ.ที่จัดทำร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งจุดบริการของหอการค้าไทย 14 จุดแรก จะเปิดให้บริการภายในวันที่ 23 พ.ค.นี้ และอีก 11 จุดจะเปิดให้บริการภายในสิ้นเดือนพ.ค.

-สภาอากาศไทย ต้องการกำลังแพทย์-พยาบาลที่เกษียณแล้ว รวมถึงบุคลากรที่มีเวลาว่าง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลจะบูรณาการทั่วประเทศในเดือนมิ.ย.นี้ ตลอดจนขอให้หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการใช้สถานที่ อุปกรณ์-เครื่องมือในการเปิดจุดฉีดวัคซีน

-สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในพื้นที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

-พล.ต. นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ว่า ยื่นเรื่องขออนุมัติจัดตั้งรพ.สนามพลังแผ่นดินถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อ 5 พ.ค. ซึ่งวันที่ 17 พ.ค. กรมฯ มาตรวจความเรียบร้อยของรพ.และได้อนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, topnews, amarintv, thebangkokinsight, tnthailand, สปริงนิวส์, สำนักข่าวอิศรา)

-สปสข.เขต 1 เชียงใหม่ ประสานสสจ.เก็บข้อมูลเชิงรุกผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโดยไม่ต้องรอให้ยื่นเรื่องเข้ามาเอง พร้อมเตรียมประชุมพิจารณาเงินเยียวยา 19 พ.ค.นี้

-ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ออกประกาศมาตรการเร่งด่วน ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอเดินทางเข้าพื้นที่ 4 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผล 17 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

-คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ผ่อนปรนกฎเข้าจังหวัด กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่มีใบตรวจโควิด ต้องกักตัว 14 วัน หรือตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในภูเก็ต

-ขอนแก่น ประกาศฉีดวัคซีนโควิดทั้งเมือง เริ่ม 1 มิ.ย. พร้อมกำหนดจุดฉีดวัคซีน 33 จุดทั้งจังหวัด ให้บริการสูงสุดวันละ 25,000 โดส

-นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง แดงลงข่าวเชิญชวนประชาชน จ.ระยอง ไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกคน เพื่อเป็นจังหวัดปลอดโควิด 19 โดยสปสข.มีการเยียวยา หากเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน จะจ่ายเงินช่วยเหลือ 400,000 บาท และตนจะจ่ายเพิ่มให้อีก 100,000 บาท สำหรับหลักฐาน จะตรวจสอบจากบัตรประกันสังคมและบัตรพนักงาน มีเงื่อนไขว่าต้องฉีดวัคซีนกับรพ.ของรัฐเท่านั้น

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

โรคมือ เท้า ปาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำช่วงปิดเทอมเด็กจะอยู่บ้านกับครอบครัว ขอให้ผู้ปกครองสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก หากเด็กมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า หรือตุ่มแผลในปาก ควรพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไป

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำแนวทางดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาพบทันตแพทย์ และสถานพยาบาลทันตกรรมไม่สามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ โดยผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ผู้ดูแลใช้

ประเด็นข่าว

ผ้าสะอาดพันรอบนิ้วมือชุบน้ำ เช็ดทำความสะอาดฟัน เหงือก กระพุ้งแก้ม และริมฝีปาก โดยปรับให้ผู้สูงอายุนั่ง 30-45 องศา กรณีที่ไม่สามารถบ้วนน้ำเองได้ ให้ผู้ดูแลใช้ผ้าเช็ดยาสีฟันออก และใช้น้ำยาบ้วนปากแบบเจลเช็ดทำความสะอาดร่วมด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียม หมั่นถอดฟันเทียมทำความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร และแปรงฟันเทียมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel